



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่ ๔๙๖ / ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. - มทรพ.)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มอบหมายให้กองศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ประสานงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีบุคลากรจากคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา และกองศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ร่วมดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จ ล่วงไปด้วยดี จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ		ประธาน
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.วีณา สงวนพงษ์)		รองประธาน
ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ไพศาล การถาง)		รองประธาน
ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง)		รองประธาน
ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม		รองประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ	พีรพัชระ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี	จันทราภาขจี	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีพรรณ	สุฐาปัญญากุล	กรรมการ
นางพลอยวรินทร์	รังสิกรรพุม	กรรมการ
นางสาวชนิษฐา	ดีสุบิน	กรรมการ
นายสุปัญญา	สิงห์กรณ์	กรรมการ
นายทวีศักดิ์	ตรงติรกุล	กรรมการ
นางรุ่งอรุณ	พรเจริญ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรติ	โสฬศ	กรรมการ
นางปิยะธิดา	สีหะวัฒนกุล	กรรมการ
ดร.วรลักษณ์	ปัญญาธิติพงศ์	กรรมการ
นางสาวประพาพภรณ์	ธีรมงคล	กรรมการ
นางสาวชมภูษ	เพื่อนพิภพ	กรรมการ
นางสาวอัมพวัน	ยันแสน	กรรมการ

นางดารณี	ธัญญสิริ	กรรมการ
นายจอมพล	เล่ารุ่งเรือง	กรรมการ
นางสาวชนาภา	หนูนาถ	กรรมการ
นางสุรีย์	เนียมสกุล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรณี	ทรัพย์ถนอม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตินันท์	พงษ์คะเชนทร์	กรรมการ
นางสาวกุลิสรา	ยงยิ่งประเสริฐ	กรรมการ
นางลาววัลย์	สายสุวรรณ	กรรมการ
นางสาวเพชรรัตน์	เวฬุคามกุล	กรรมการ
นางสาวจิตาภา	เนื่องนิยม	กรรมการ
นางสาวชวณี	สุภิรัตน์	กรรมการ
นางสาวปิยธิดา	รุจะศิริ	กรรมการ
นายสมเกียรติ	ทองแก้ว	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ	วิโรจน์ชีวัน	กรรมการ
นายจตุรงค์	จตุรเชิดชัยสกุล	กรรมการ
นายดิษฐชัย	ทัศนุรักษ์	กรรมการ
ดร.พงษ์รัชต์ธวัช	วิวังสุ	กรรมการ
นางสาวอรจิรา	ธรรมไชยางกูร	กรรมการ
นางสาวเบญจมาศ	สระบัวคำ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์वासนา	ข้างม่วง	กรรมการ
นางพจนา	นุ้มหันต์	กรรมการ
นายวิโรจน์	ผดุงทศ	กรรมการ
นางอมร	ร่มชัย	กรรมการ
นายวิโรจน์	ยิ้มชลีบ	กรรมการ
นางสาวฉันทนา	ธนาพิธานนท์	กรรมการ
นายศรีณยู	สว่างเมฆ	กรรมการ
นายกรณ์พงศ์	ทองศรี	กรรมการ
นางสาวสุรภา	วงศ์สุวรรณ	กรรมการ
นายชูเกียรติ	อนันต์เวทยานนท์	กรรมการ
นางสาวสุรีวัลย์	ใจงาม	กรรมการ
นางสาวกิตตินันท์	จันทวงศ์	กรรมการ
นายศิริวัฒน์	สายสุนทร	กรรมการ
นางสาวสมปรารถนา	สุขสละ	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม		กรรมการและเลขานุการ
นายถาวร	อ่อนละออ	กรรมการและช่วยเลขานุการ
นางสาวทัศนีย์	น้อยแดง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- ทำหน้าที่**
- ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามแผนแม่บท
 - ร่างและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 - จัดประชุมคณะทำงานโครงการฯ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
 - สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการฯ
 - จัดทำรายงานแสดงความก้าวหน้าของการดำเนินงานและสรุปรายงานประจำปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร